

Vì vậy, những gì bạn gọi là vấn đề, chúng rất quan trọng; Chúng quan trọng cho đến ngày chúng không còn quan trọng nữa. Và ngày họ không còn quan trọng là ngày chính bạn thành công trong việc phá hủy nguyên nhân và lý do của họ. Và sự phá hủy các vấn đề hoàn toàn liên quan đến sức mạnh ý chí của bạn, với khả năng của bạn để đưa năng lượng ý chí của bạn xuống bình diện vật chất của cuộc sống của bạn.

Và điều huyền bí nhất trong giáo huấn mới là ý chí của Con người không giống như trong quá khứ. Trong quá khứ, trong chủng tộc cổ đại, ý chí của Con người là sản phẩm trực tiếp của ham muốn ích kỷ của anh ta, trong khi trong tương lai, ý chí của Con người là sản phẩm của sự xung đột giữa đau khổ của anh ta và ý chí của Thần Khí thiết lập các điều kiện đau khổ.

Và khi con người đã chịu đủ đau khổ để nhận ra, trong chính mình, giới hạn, hoặc sự cần thiết của một giới hạn cho sự đau khổ này, anh ta mang xuống trong mình năng lượng này trở thành ý chí của chính anh ta và tại thời điểm đó, Con người được hưởng lợi từ ý chí của Thần Khí và chính tại thời điểm đó anh ta có thể phá hủy tất cả các điều kiện mà trong quá khứ đã phục vụ để tạo ra các vấn đề trong anh ta.

Tôi khuyên bạn rằng tất cả những vấn đề của cuộc sống của bạn được tạo ra trong tất cả các khía cạnh của chúng, trong mọi điều kiện của chúng, bởi Trí Tuệ Cao Cả bên trong bạn. Đối với sự tiến hóa của bạn, đối với Người đàn ông của ngày mai, trò chơi này phải dừng lại; Trí thông minh bên trong anh ta, ý chí mà sức mạnh của anh ta không biết, phải tự cân bằng, để đến một lúc nào đó, trong cuộc sống đang phát triển của anh ta, trong cuộc sống ý thức của anh ta, anh ta giảm xuống bằng không sức mạnh của Linh trên tâm trí anh ta.

Và khi Con người có đủ sức mạnh tự nguyện, sức mạnh ý chí thực sự, anh ta có thể giảm sức mạnh của Thánh Linh đối với tâm trí của mình xuống bằng không, và đó là khi Con người trở thành Siêu nhân.

Trong khuôn khổ của lời giải thích này, chúng ta có thể nhìn vào hiện tượng vấn đề, đưa nó lên một quy mô hiểu biết cao hơn, theo nghĩa là chúng ta có thể loại bỏ khỏi kinh nghiệm này, yếu tố cơ hội, hướng dẫn bản thân trong thực tế rằng trong kinh nghiệm này, điều chúng ta thiếu là trí thông minh được tạo ra bởi sự đau khổ ngăn cản chúng ta sống theo ý chí thực sự của mình, bởi vì một lần nữa ý chí của chúng tôi không phải là sản phẩm của cuộc xung đột giữa Linh và bản thân.

Và chỉ dẫn này, mà Con người đang nhận được ngày hôm nay, là hoàn toàn mới trên hành tinh Trái đất, bởi vì chưa bao giờ một Con người có thể, cũng không muốn, cũng không mong muốn, trong khuôn khổ của bất kỳ nhiệm vụ nào với tư cách là một người khởi xướng trên hành tinh, để phá hủy hoàn toàn quyền năng của Thần Khí trên cảm xúc của tâm trí Con người.

Và chính trong kinh nghiệm này, người ta đã quyết định rằng, để giải thoát mình khỏi cảm xúc của tinh thần Con người, Con người phải vĩnh viễn trải qua ách của Thần Khí, để chuyển hóa, thông qua sự hợp nhất, cảm xúc của tinh thần. Và khi cảm xúc của tinh thần được biến đổi, Con người không còn là phạm nhân, mà là bất tử. Và khi Con người ở trong vương quốc của sự bất tử, anh ta không còn phải tuân theo các quy luật của Thần nữa, vì chính anh ta là Linh hồn trong vật chất.

Tầm quan trọng của việc hiểu rằng các vấn đề, một ngày nào đó trong cuộc sống của bạn, phải được hoàn toàn dừng lại, vô hiệu hóa, phá hủy, ngăn chặn khỏi việc bện rề.

Và trong sự biểu hiện liên tục của trải nghiệm hàng ngày của bạn, nơi những vấn đề nảy sinh, trái và phải, liên quan đến một nền văn minh vô thức, những con người vô thức, có cho Linh một địa hình rất rộng lớn trong đó bạn, như một cá nhân, cũng sở hữu một tâm trí, cũng sở hữu một ý chí, cũng sở hữu tình yêu và trí thông minh, bạn buộc phải nhận ra rằng sức mạnh từ trên cao phải rơi xuống các mặt phẳng phụ của thực tế và phá vỡ một lần và mãi mãi Tất cả, theo một cách cuối cùng, xiềng xích của nghiệp.

Con người không được đau khổ nữa, Con người sẽ không đau khổ nữa, nhưng Con người, người sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ đau khổ trước trong cuộc xung đột phải tồn tại giữa anh ta và Thần khí. Và chính sự biểu lộ này, trong thực tại hàng ngày của anh ấy, mà anh ấy sẽ trải nghiệm những gì tôi biết.

Và những người đã trải nghiệm những gì tôi biết, đã hiểu những gì tôi biết và đã nhận ra rằng những gì họ đã hiểu là hoàn hảo. Bởi vì Con Người ngày mai không còn thuộc chủng tộc thứ năm nữa, và luật của Thánh Linh áp dụng cho chủng tộc thứ năm sẽ không còn áp dụng cho anh ta nữa. Vì vậy, Người đàn ông của ngày mai phải hiểu cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác với Ông già.

Và khi tôi nói rằng Con Người của ngày mai phải hiểu cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới so với Ông Già, tôi muốn nói chính xác điều này. Vì vậy, trong quá trình học việc, trong quá trình chuyển đổi, Con người của ngày hôm nay phải học cách không nhìn lại, hoặc nói cách khác, Con người của ngày mai phải học cách không nhìn lại Ông già.

Con người ngày mai phải học cách sống cuộc sống của ngày mai, hôm nay, và không còn sống cuộc sống của mình, ngày hôm nay, dựa trên những khuynh hướng mà anh ta có ngày hôm qua. Và điều kiện này là tuyệt đối và sẽ được sống bởi Con Người của ngày mai. Và Con người của ngày mai, những người sẽ sống những điều kiện này và hiểu được quy luật của những điều kiện mới này, sẽ có sức mạnh để bất tử hóa vật chất của họ.

Nếu bạn có tầm nhìn để tiêu diệt chúng, bạn đã có tầm nhìn để vượt qua chúng. Nếu bạn đã có tầm nhìn tiêu diệt chúng, bạn có tầm nhìn vượt qua bản chất của chính mình. Nhưng trước tiên bạn phải hướng nội, bởi vì tầm nhìn này không phải là một tầm nhìn tâm lý, tầm nhìn này là một nhận thức mạnh mẽ bên trong bạn, tự cho mình là trung tâm bên trong chính bạn, kết quả từ thực tế là, tại một số thời điểm trong cuộc sống của bạn, bạn đã nhận ra sự vô lý của cuộc sống cũ.

Và một khi bạn đã nhận ra sự vô lý của lối sống cũ, bạn sẽ giống như tôi, cô đơn, cô độc, chỉ liên kết trong Tinh thần với những người có cùng Thần khí, và sẵn sàng cho mọi tình huống, nghĩa là sẵn sàng đón nhận bất kỳ rung động nào, phải khơi dậy trong chính mình năng lượng cần thiết để tiếp xúc và làm việc với các lực lượng vô hình.

Vì vậy, những vấn đề của ngày hôm nay, những vấn đề của mỗi ngày, lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng, nhưng chúng rất lớn nếu bạn không biết những luật mới.

Nếu bạn không biết những luật mới không còn quan trọng nữa, chúng không còn quan trọng, chúng chỉ đơn giản là một cái ách, một mối phiền toái, để bạn sống với suốt quãng đời còn lại.

Nhưng nếu bạn biết những luật mới và áp dụng những luật mới, bạn sẽ phá hủy cách cuộc sống đã được xây dựng xung quanh bạn và từng chút một, bạn sẽ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi không nói mới, bởi vì có một sự khác biệt giữa một cuộc sống mới và một cuộc sống hoàn toàn mới. Một cuộc sống mới là một cuộc sống đã được thay đổi trong cuộc sống cũ. Một cuộc sống hoàn toàn mới là một cuộc sống không liên quan gì đến cuộc sống cũ.

Và khi con người sống một cuộc sống hoàn toàn mới, anh ta không thể đăng ký vào cuộc sống mới, bởi vì ảo tưởng về sự khác biệt hình thức giữa hai người cũng lớn như cuộc sống cũ, với cuộc sống mới.

Nhưng khi con người sống một cuộc sống hoàn toàn mới, anh ta hoàn toàn ở một thời đại khác, và không có quyền gì ngoài chính mình.

Và khi con người nhận ra rằng anh ta không có quyền gì ngoài chính mình, anh ta nhận ra những điều kiện tuyệt đối của cuộc sống hoàn toàn mới, và không phải thông qua trí thông minh và trí tuệ mà anh ta có thể sống cuộc sống này và hiểu nó, đó là thông qua sự rung động bên trong anh ta, tổ chức tâm trí của anh ta,

cảm xúc của anh ta, sức sống của anh ta và vật chất của anh ta.

Một cuộc sống hoàn toàn mới là một cuộc sống hoàn toàn mới, đó là một cuộc sống không thuộc về bạn, đó là một cuộc sống là quá trình, đó là kết quả, đó là biểu hiện, của Năng lượng bên trong bạn, được xác định bởi sức mạnh bên trong bạn để nhận được nó. Trong cuộc sống hoàn toàn mới, bản ngã không được nhìn thấy, hoặc nhìn thấy ngày càng ít đi; Trong cuộc sống hoàn toàn mới, tính cách không được cảm nhận, hoặc cảm thấy ngày càng ít đi; trong cuộc sống hoàn toàn mới, chỉ có linh hồn tồn tại trong sự hài hòa rung động với bản ngã, đó là sự hài hòa rung động với tính cách, để một trục được hình thành, và thông qua trục này truyền Năng lượng của dòng tia mà bạn được chỉ định, và chính từ Năng lượng này mà bạn sống; đó là Năng lượng này mà bạn nuôi dưỡng; đó là Năng lượng này mà bạn sử dụng để đi xuống vật chất, Thần của Chúa.

Và khi trong cuộc sống hoàn toàn mới, Con người đi xuống vật chất, Thần Khí của Thiên Chúa: bất kỳ tinh thần nào chống lại nó, và bất kỳ tinh thần nào chống lại Ánh sáng của Thần Khí này, không thể xâm nhập vào không gian nơi Con người này tiến hóa và tiến bộ, bởi vì không gian này là bất khả xâm phạm, bởi vì không gian này là Ánh sáng.

Vì vậy, tôi đang giải thích những điều đơn giản, hàng ngày cho bạn: Tôi đang nói về các vấn đề, và tôi đang cố gắng làm cho bạn hiểu tầm quan trọng của các vấn đề, để cung cấp cho bạn một viên cảnh không phải là con người, nhưng là kết quả của một nhận thức hoàn toàn về thực tế của luật Thánh Linh.

Khi tôi nói, đặt rìu nó có nghĩa là tiêu diệt nguyên nhân của đau khổ, đó là một cách thể hiện luật này, nhưng nhiều người, ngay từ đầu vì thiếu kinh nghiệm, đã đặt rìu vào và cắt ngón tay của họ, nhưng đó là một phần của kinh nghiệm, và với kinh nghiệm bạn học cách đặt rìu vào và không cắt ngón tay của bất cứ ai.

Ý thức là sáng tạo, không phá hoại; Ý thức là sự hài hòa. Những vấn đề hàng ngày, những vấn đề của bạn, là những ảo ảnh, được tạo ra bởi tâm trí bên trong bạn, để vấp ngã bạn trong dòng cảm xúc của bạn, và giống như cá hồi, bạn dành thời gian nhảy xung quanh.

Khi tôi nói rằng Con người ngày mai sẽ không thuộc về chính mình, tôi đang nói một trong những sự thật vĩ đại nhất mà Người cổ đại không biết. Con người của ngày mai sẽ không thuộc về chính mình, và trong kinh nghiệm của bạn, bạn đã có những khoảnh khắc khi bạn cảm thấy rằng bạn không thuộc về chính mình, và nhận thức này rất vĩ đại và nó ngày càng lớn hơn.

Và đó là khi chúng ta không còn thuộc về chính mình, chúng ta cảm thấy tốt về bản thân; Miễn là chúng ta thuộc về chính mình, chúng ta bị đóng đinh vào làn da của mình, nhưng khi chúng ta không còn thuộc về chính mình, chúng ta cảm thấy tốt về bản thân. Nhưng bản ngã không muốn điều đó, bởi vì bản ngã cần phải thuộc về để chắc chắn rằng nó tồn tại trong tâm trí, rằng nó cảm thấy trong cảm xúc, rằng nó sống trong vật chất; Bản ngã cần phải chắc chắn rằng nó còn sống. Người vợ cần chắc chắn rằng chồng mình yêu mình, người đàn ông cần chắc chắn rằng vợ mình chung thủy; Chúng ta cần phải chắc chắn, nhưng sự an toàn này là phù du.

Nhưng khi hai chúng sinh sống trong cuộc sống và một người không thuộc về chính mình và người kia không thuộc về chính mình, không ai thuộc về người kia, và khi một người đàn ông không còn thuộc về vợ và vợ anh ta không còn thuộc về anh ta nữa, anh ta không còn đau khổ của sự chiếm hữu. Khi con cái không còn thuộc về chúng ta nữa, chúng ta không còn phải chịu đựng những nỗi đau của sự chiếm hữu.

Những gì tôi nói là trong sự rung động, không phải trong một chế độ tâm lý của sự hiểu biết. Điều khó diễn tả bằng lời là thực tế của sự rung động. Điều dễ dàng để truyền đạt bằng lời nói là hình thức.

Đó là lý do tại sao nó không bao giờ là những gì tôi nói mà tôi muốn nói, đó là những gì tôi không thể nói rằng tôi muốn nói, nhưng tôi có sức mạnh để nói điều đó, bởi vì tôi có sức mạnh của rung động. Vì vậy, hãy đợi cho sự rung động để hiểu từ có chứa nó trước khi nhảy vào hình thức và phá vỡ mở của bạn và trở

thành một người cắt xén.

Tất cả mọi thứ có thể được nói, ngay cả những gì không thể hiểu được, nó chỉ là một câu hỏi về việc nói nó theo một cách nhất định. Và tôi mong muốn tất cả các bạn, một ngày nào đó, không còn thuộc về chính mình, không còn cảm thấy chính mình, không còn nhìn thấy chính mình, không còn biết \"cái tôi\" của bạn là gì, không còn biết \"cái tôi\" của bạn là gì, tôi chúc bạn tất cả những điều đó. Nhưng cho đến khi ngày đó đến, hãy biết rằng bạn đang dần tiến tới nó. Và tất cả mọi thứ tôi nói với bạn trong những năm qua sẽ phục vụ để làm cho bạn hiểu các sắc thái của thực tế này ngày càng tốt hơn.

Chúng ta có ấn tượng, Men of the Earth, rằng bất cứ lúc nào trong cuộc sống, chúng ta có thể đặt mình ở đâu đó trong cuộc sống, rằng ấn tượng này mạnh mẽ đến mức nó tạo ra, trong chúng ta, một năng lượng, một cảm xúc, và cảm xúc này tự động giam cầm chúng ta. Con người tự giam cầm mình mỗi ngày, vì những lý do tốt nhất trên thế giới; may mắn thay, trái với những gì Socrates nói, Con người không thể biết chính mình. Kỳ diệu, triết lý của Con người; Thật kỳ diệu, các triết lý, bởi vì chúng đã thành công trong việc mang lại cho Con người niềm hy vọng về những gì anh ta phải trở thành, mà không cho anh ta những công cụ để đạt được điều đó.

Triết học là tốt, bởi vì nó nhỏ một chiếc răng để cung cấp cho bạn một chiếc răng khác, nhưng ý thức thậm chí còn tốt hơn, bởi vì nó nhỏ cả hai răng và bạn không còn gì.

Vì vậy, để kết thúc giai đoạn, tôi muốn giải thích cách Con người làm hại chính mình mà không nhận ra điều đó.

Thứ nhất, con người làm hại chính mình, bởi vì anh ta cố gắng hiểu chính mình. Khi cố gắng hiểu chính mình, anh ta cố gắng tìm ra những mảnh khoe để hiểu chính mình, và trong việc khám phá những mảnh khoe để hiểu chính mình, anh ta bị sa lầy trong sự hiểu biết về bản thân, để anh ta không bao giờ hiểu được chính mình.

Hiểu bản thân là một nỗ lực hợp lý từ phía Con người; đó là một nỗ lực được coi trọng trong các trường học của Con người; đó là một nỗ lực được coi là đáng khen ngợi trong xã hội của Con người, nhưng trong thực tế của Con người, đó là một nỗ lực bất khả thi. Đó là một nỗ lực liên tục dẫn đến thất bại một phần, bởi vì Con người, trong khi cố gắng hiểu chính mình, có nghĩa vụ trong quá trình thông tin sai lệch cho chính mình, và trong việc thông tin sai cho chính mình, anh ta tạo ra một ảo tưởng khác về chính mình, v.v.

Để Con người biết chính mình, anh ta phải học cách không vắt óc với chính mình, và khi anh ta học được điều này, anh ta bắt đầu phản ứng chống lại chính mình, bởi vì anh ta bắt đầu thấy rằng nơi mà trước đây anh ta cố gắng hiểu chính mình, anh ta không thể; Bây giờ bằng cách không vắt óc với chính mình, anh ta bắt đầu thấy mình trong sự thiếu hiểu biết của mình.

Và dần dần, bằng cách không vắt óc với chính mình, anh ta ngày càng thấy mình ngày càng nhiều hơn trong sự thiếu hiểu biết của mình, và theo thời gian, anh ta bắt đầu nhận ra những gì còn thiếu trong anh ta; Nhưng tại thời điểm đó, nếu anh ta coi trọng những gì còn thiếu trong mình, anh ta lại bắt đầu trò chơi tương tự, nhưng ở giai đoạn sau của cuộc tìm kiếm cá nhân.

Trong công thức mới của Con người, anh ta phải học cách không vắt óc với chính mình, nhưng sống cuộc sống của mình và quan sát rằng mọi thứ anh ta làm là một phần của trải nghiệm phải sống để thay đổi rung động của anh ta. Nếu anh ta nhận thức được, nếu anh ta nhận thức được phía bên kia bức tường, có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh ta, tại thời điểm đó anh ta sẽ không cố gắng vắt óc suy nghĩ, anh ta sẽ sống những điều ngu ngốc, sai lầm của mình, và những sai lầm này sẽ dần dần giảm bớt.

Tôi sẽ lấy một ví dụ về người phụ nữ ở góc phía sau, bà X., bà X thuộc tuýp phụ

nữ giàu cảm xúc. Một người phụ nữ từ lâu đã tìm cách cải thiện tình trạng của mình, cải thiện tình trạng bên trong, để hiểu tình trạng bên trong của mình.

Cô tìm mọi cách khác nhau để đạt được điều đó, nhưng vì cảm xúc của cô quá mạnh mẽ, mỗi khi cô tiến về phía trước, cô cảm thấy như mình đang lùi lại, bởi vì mỗi lần cô tiến về phía trước, cô cảm thấy như mình không tiến về phía trước chút nào.

Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta tiến về phía trước, chúng ta tiến về phía trước; Chúng ta không bao giờ đi ngược lại trong cuộc sống, đó là ảo tưởng về bản ngã. Chúng ta luôn tiến về phía trước trong cuộc sống, nhưng điều xảy ra là chúng ta không tiến về phía trước nhanh như chúng ta muốn; chúng ta không tiến về phía trước nhanh như người khác mà chúng ta nghĩ đang tiến về phía trước, và sau đó họ không tiến về phía trước nhanh hơn chúng ta, dù sao; Vì vậy, những người khác luôn tiến về phía trước nhanh hơn phần còn lại của chúng ta, và phần còn lại của chúng ta luôn tiến về phía trước chậm hơn những người khác, đó là một ảo tưởng về bản ngã.

Vì vậy, người phụ nữ tiến về phía trước, chỉ theo tốc độ của riêng mình, tốc độ có thể tốt nhất cho cô ấy, tốc độ tốt nhất cho sự cân bằng cảm xúc của cô ấy, cho sự cân bằng tinh thần của cô ấy. Đó không phải là vấn đề di chuyển nhanh đến mức bạn phá vỡ tinh thần của mình, đó là vấn đề chỉ đơn giản là tiến về phía trước.

Vì vậy, nếu, đối với bạn, tiến về phía trước có một nhịp điệu nhất định, điều đó không có nghĩa là, đối với bạn, tiến về phía trước chậm hơn so với người khác, bởi vì những gì biểu thị, hoặc những gì đo lường nhịp điệu của sự tiến bộ, không phải là tốc độ bạn đi từ trạng thái này sang trạng thái khác, mà là khả năng bạn phải hạnh phúc, để cảm thấy tốt về bản thân. Bạn càng thường xuyên cảm thấy tốt về bản thân, bạn càng tiến bộ, bạn càng thường xuyên cảm thấy tốt về bản thân, bạn càng tiến bộ. Và đây là quy tắc ngón tay cái: bạn càng cảm thấy tốt về bản thân, bạn sẽ càng đi xa hơn. Nói cách khác, bạn càng cảm thấy tốt về bản thân, bạn càng đi xa hơn.

Và điều cần thiết là Con người phải hiểu rằng anh ta không còn phải tìm cách biết chính mình nữa. Đó là một cuộc cách mạng vĩ đại trong suy nghĩ của con người. Đó là một bước ngoặt, dẫn anh ta đến cuối cùng và hiệu quả để nhìn nhận bản thân theo một cách hoàn toàn khác với cách anh ta nhìn nhận bản thân trước đây.

Trước đây, anh ta thấy mình với một nỗ lực cá nhân để biến đổi bản thân không bao giờ dẫn đến bất cứ điều gì, và bây giờ anh ta phải nhìn thấy chính mình mà không có nỗ lực cá nhân để biến đổi bản thân dẫn đến một cái gì đó - đây là chìa khóa cho hướng dẫn mới.

Một người đàn ông hiểu rằng anh ta không cần phải vất óc thì đã là một người khôn ngoan. Anh ta khôn ngoan vì anh ta đã gác lại cuộc phiêu lưu vĩ đại của bản ngã để tìm kiếm chính mình, đó là một cuộc phiêu lưu trí tuệ của bản ngã, được người xưa ủng hộ và được ghi vào danh sách triết lý của Con người bởi Socrates, người Hy Lạp. Tôi không có gì chống lại người Hy Lạp, nhưng họ là nguồn gốc của sự phát triển trí tuệ và triết học của Người phương Tây; Nó phục vụ cho sự nghiệp của anh ta, nhưng ngày nay nguyên nhân đã bị mất.

Con người phải trở thành một người Atlantis một lần nữa, nhưng một người Atlantis với một cơ thể tinh thần phát triển. Và một khi chúng ta đã hiểu chắc chắn điều này: không đánh bại bản thân, chúng ta bắt đầu thở. Nó rất đơn giản, thật ngu ngốc, nhưng vấn đề là phải biết.

Bạn nhìn vào những phát minh vĩ đại của nhân loại, và bạn luôn nói: đó là vấn đề của sự hiểu biết... Nó luôn luôn giống nhau. Và trong mọi lĩnh vực trải nghiệm của con người, nó luôn luôn là về sự hiểu biết.

Nhưng nó đến từ đâu?

Nó luôn đến từ trên cao, và bạn không biết nó cho đến khi đến lúc; Bây giờ là thời gian, và nó đang trôi qua nhanh chóng.

Một trong những phần thưởng lớn nhất của bản ngã trên bình diện vật chất là nhận ra rằng mọi thứ khiến anh ta bối rối trước đây không còn có thể khiến anh ta bối rối nữa. Một số người có thể hiểu từ bên trong, bởi vì khi bản ngã nhận thức đầy đủ, theo kinh nghiệm của anh ta và đủ nhạy cảm trong kinh nghiệm của anh ta, để hiểu được sự đơn giản của Linh, anh ta có khả năng, kể từ thời điểm đó, thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh ta về cuộc sống và biết theo một cách hoàn toàn khác. Nơi nào anh ta nhìn thấy khiếm khuyết, anh ta thấy chất lượng, và nơi anh ta thấy chất lượng, anh ta không thấy gì cả.

Tôi sẽ trở lại với điều này: nơi anh ta nhìn thấy khiếm khuyết, anh ta thấy chất lượng, và nơi anh ta thấy chất lượng, anh ta không thấy gì, bởi vì có một sự tiến triển từ khiếm khuyết đến chất lượng, đến tính trung lập. Và một số bạn cũng hiểu điều này.

Và khi bản ngã đã thành công trong việc giết chết ảo tưởng về khiếm khuyết, anh ta sẵn sàng hiểu ảo tưởng về chất lượng, và anh ta đã trên đường tự trung lập, và tại thời điểm đó anh ta không còn bận tâm đến chính mình nữa. Ở đó, anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh ta thông minh, nhưng anh ta không nhận ra rằng anh ta thông minh thông qua niềm tự hào tâm linh của mình, nhưng anh ta nhận ra rằng anh ta thông minh thông qua ý thức siêu việt của mình.

Và sau đó, anh ta bắt đầu chắc chắn rằng anh ta thông minh, sau đó một bản ngã bắt đầu chắc chắn rằng anh ta thông minh, anh ta bắt đầu rất thông minh; có một số người hiểu ý tôi.

Điều cần thiết cho bản ngã là trải nghiệm nhận thức này theo thứ tự, một lần và mãi mãi, để kết thúc việc tìm kiếm chính mình, bởi vì tìm kiếm chính mình là đau khổ, và thật đơn giản để biết rằng bạn không phải tìm kiếm chính mình, rằng bạn chỉ cần sống những gì bạn là, và để thấy rằng những gì bạn là đang trong quá trình biến đổi, của sự biến đổi.

Một khi bạn nhìn thấy nó, bạn có bằng chứng rằng những gì bạn là, trong nhiệm vụ bên trong của bạn, là điều cần thiết cho những gì bạn đang có ngày hôm nay trong sự phát triển hơn nữa của bạn. Giống như một số bạn trong quá khứ thấy mình quanh co, hôm nay bạn cảm thấy ngày càng ngày thẳng hơn .

Vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó? Bản ngã, được đưa ra một hướng dẫn như vậy khi bắt đầu trải nghiệm, là con mồi cho việc nghiên cứu sự thật của hướng dẫn này:

Chẳng lẽ tôi thông minh như vậy sao? Có thể thông minh như vậy sao? Có thể cảm thấy như bạn đang ở trong một cái hố? Có thể cảm thấy bạn đúng và sau đó bạn đúng?

Câu hỏi khác, đột nhiên nó sai, đột nhiên nó là tạm thời, đột nhiên nó là một ảo ảnh, đột nhiên nó là một gợi ý.

Vì vậy, bản ngã là con mồi cho cả hai câu hỏi; Cuối cùng không có câu hỏi; Đó là những gì nó là, và quy tắc đo lường duy nhất cho những gì nó là cảm thấy tốt về bản thân. Nhưng đó là một câu hỏi về việc biết điều này, và bản ngã không thể tự mình biết điều này, bởi vì bản ngã đang tìm kiếm một biện pháp, một công cụ, để cải thiện bản thân rất nhiều hoặc chất lượng tính cách của nó, và bản ngã không thể tự tìm thấy nó vì bản ngã phải tuân theo luật đối trá, chống lại tất cả các tỷ lệ cược, liên quan đến chính mình bởi thực tế là anh ta nghĩ, hoặc liên quan đến một cấp độ khác chỉ tìm cách đặt một nan hoa vào bánh xe của nó, để làm cho nó phát triển.

Vì vậy, bản ngã buộc phải truy cập vào một bản ngã khác, có đặc quyền quyền lực, khoa học biết những gì anh ta biết. Và bản ngã khác này, có đặc quyền này, có thể, bằng cách rung động, tạo ra đủ năng lượng trong bản ngã tiếp nhận, để cái sau không có khả năng từ chối, theo lý trí, công thức mới này của ý thức siêu phàm.

Đây là lý do tại sao, thường khi tôi nói chuyện với bạn, suy nghĩ của bạn ngừng hoạt động và bạn nhận được những gì tôi nói trong một khoảng trống tinh thần. Và khi bản ngã tự hỏi tại sao anh ta trống rỗng trong tâm trí, tại sao anh ta không thể đặt câu hỏi, tại sao không có gì xuất hiện trong tâm trí, khi trước đó, hai giờ trước, nó có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, câu trả lời là ở đó.

Sự rung động vô hiệu hóa cơ thể tinh thần trong máy thu, và sau đó công việc bắt đầu, và bản ngã cuối cùng có thể bắt đầu hoàn toàn rối loạn những gì anh ta đã cố gắng điều chỉnh trước đây, trong nhiều năm, có nghĩa là tình huống cá nhân của chính anh ta, nhưng nó làm rối loạn nó bằng cách không làm gì và chỉ đơn giản là nhận Năng lượng.

Nếu chúng ta tìm cách cải thiện bản thân, đó là thông qua bản ngã; Nếu chúng ta tìm cách tâm linh hóa bản thân, đó là thông qua bản ngã; Nếu chúng ta tìm cách hiểu chính mình, đó là thông qua bản ngã.

Nếu bạn học cách tìm kiếm không có gì, sống cuộc sống của bạn trong những điều kiện phù hợp với bạn, thì chính bản ngã trở thành người phản ánh những gì anh ta sẽ trở thành vào ngày mai. Và những gì nó phản ánh ngày hôm nay được nắm bắt bởi ý thức và được truyền lại vào ngày mai, trong một tháng, trong hai tháng, trong một rung động khác mà bản ngã sẽ nhận được và điều đó sẽ khiến anh ta trở thành một bản ngã khác hoặc một bản ngã tinh tế hơn, một bản ngã có ý thức hơn, một bản ngã cân bằng hơn, một bản ngã khôn ngoan hơn, một bản ngã ổn định hơn.

Nếu tôi nói với bạn: hãy tự nhận mình như bạn là, và tôi đang nói chuyện với Mr. X, hãy tự nhận mình như bạn là. Vô thức của bạn ngăn cản bạn biết sự vĩ đại thực sự của bạn. Nếu có những người khác trên thế giới có thể nhìn thấy sự vĩ đại thực sự của bạn, thì bạn không phải lo lắng về bản thân, bạn chỉ cần đi theo hướng của chính mình.